



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน ฝ่ายพัฒนารายวิชาการ สำนักบริหารงานวิชาการ สำนักงานวิชาการ โทร. 80214 โทรสาร 80208

ที่ ศธ 0512.3 วช/01383

วันที่ 26 กรกฎาคม 2554

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินผลการเรียนการสอนระบบออนไลน์

เรียน คณบดีคณะ/ส่วนงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ โดยผ่านระบบ Blackboard มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 นั้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) โดยระบบดังกล่าวเป็นระบบสารสนเทศแบบ web-based ซึ่งมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของรายวิชาของสำนักงานการทะเบียนและประมวลผล ฐานข้อมูลหลักสูตรของสำนักบริหารงานวิชาการ และระบบประเมินผลการเรียนการสอนโดยอาจารย์และนิสิต และขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้ระบบดังกล่าว

การดำเนินงานด้านการประเมินการเรียนการสอนระบบออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU-CAS) นี้ ปรับเปลี่ยนจากการใช้ระบบ Blackboard มาเป็นการส่งไป-กลับด้วย E-mail ของอาจารย์และนิสิต และปรับแบบประเมินเป็นแบบที่เน้นผลการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมีนโยบายจะให้ทุกคณะเข้าร่วมดำเนินการในระบบดังกล่าวตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2554 (ระบบทวิภาค) เป็นต้นไป

ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 (ระบบทวิภาค) จะมีการดำเนินการโครงการนำร่องของระบบใหม่ คณะทำงานได้คัดเลือกส่วนงานเข้าร่วมโครงการนำร่อง จำนวน 8 ส่วนงาน ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะจิตวิทยา และสถาบันภาษา สำนักบริหารงานวิชาการจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก «ชื่อคณะเข้าร่วมCUCAS» เข้าร่วมโครงการนำร่องและดำเนินการ ดังนี้

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 (ระบบทวิภาค) ทุกรายวิชา ใส่อข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน และวิธีการประเมิน (เปิดเว็บไซต์ <http://www.cas.chula.ac.th/cas/> หลังจากนั้นให้ Login เข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password ที่ใช้ตามปกติใน CU-Net เลือกเข้าหัวข้อ “หลักสูตรปัจจุบัน : กรอกรวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมและรายละเอียดการประเมินเพื่อทดสอบการประเมินผล” ระบบจะแสดงหน้าจอเพื่อให้กรอกรหัสรายวิชาที่จะป้อนข้อมูล)

2. นิสิตเข้าทำการประเมินทาง E-mail address ของนิสิต ใน Webmail ของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ทำการปิดระบบ Blackboard เฉพาะระบบทวิภาคปกติ สำหรับ 8 ส่วนงานแล้วและจะเปิดระบบประเมินใน CU-CAS ให้ใช้แทนเพื่อไม่ให้ นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในระบบทวิภาคปกติเข้าไปทำการประเมินซ้ำซ้อน ในการนี้จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานโปรดแจ้งอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2554 (ระบบทวิภาค) ทราบและให้ความร่วมมือใส่อข้อมูลในระบบอีกทั้งกรุณาประชาสัมพันธ์ให้นิสิตทราบด้วย โดยมหาวิทยาลัยจะจัดอบรมให้แก่คณาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องของ 8 ส่วนงาน ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคม 2554

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ม.ร.ว.กัลยา ดิงศภัทย์)

รองอธิการบดี

สำเนาเรียน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ